



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/
ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๔๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้คืนเงินสะสมที่เคยหักอยู่ก่อนแล้วให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการ ทั้งจำนวน และได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) ได้ดำเนินการนัดหารือกับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับรูปแบบและวิธีการของการคืนเงินสะสม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้มีช่วงเวลาในการเตรียมการสำหรับดำเนินการคืนเงินดังกล่าว นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาหารือร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีผลการหารือ ดังนี้

๑. ข้อมูลเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการซึ่งปรากฏในระบบเบิกจ่ายเงินเดือนนั้น ยังจะมีการปรับปรุงยอดเงินให้ถูกต้องระหว่างมหาวิทยาลัยและสหกรณ์ออมทรัพย์ อีกครั้งหนึ่ง โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะคิดคำนวณดอกเบี้ยให้จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และเมื่อมีการปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

๒. รูปแบบการจ่ายเงินคืนนั้น กองคลัง สำนักงานอธิการบดีจะดำเนินการขอปิดบัญชีและสหกรณ์จะโอนเงินเข้าสู่บัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการแต่ละราย

๓) ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการคืนเงินโดยโอนเงินเข้าสู่บัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการแต่ละราย

๒) สำหรับผู้ที่ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ระหว่างพิจารณาผลิตภัณฑ์เงินฝากเดิม และ เสนอกำหนดผลิตภัณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการได้พิจารณาออมเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคตต่อไป

๓) มหาวิทยาลัยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ ค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ฝ่ายพัฒนาบุคลากรควรเร่ง พิจารณาเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอน และการบริหารจัดการการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) รองอธิการบดี (ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ) และ ผู้อำนวยการกองคลังหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการปิดบัญชี และประสานกับสหกรณ์ฯ เพื่อโอนเงินเข้าสู่บัญชี เงินฝากธนาคารของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการต่อไป

๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล) และ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ